



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น  
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
(ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด โครงการ  
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗) ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง  
อาจารย์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ  
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดให้มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศ  
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๑.๑ ผู้นั้นได้ทำหนังสือขอละสิทธิจากการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้

๑.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับทราบเงื่อนไขการจ้าง และไม่อาจเข้าปฏิบัติงาน  
ได้ตามกำหนดเวลาที่จ้างในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๓. การมารายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือแจ้งให้ไป  
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ปรากฏในเอกสาร  
การสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง  
เป็นลายลักษณ์อักษรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)  
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่งที่ (๐๑) ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา  
สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๑๐๑๑๐๐๒	Mr.Chih-Hung Chen	บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ
๒	๖๗๑๐๑๑๐๐๑	Ms. Yuxia Kong	บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกตามประกาศ

หมายเหตุ : รายงานตัววันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M  
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์